

รัฐมนตรียืนยัน อธิบดีอุทยานฯ จะเลือกจากรอง

ความวุ่นวายในการโยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในครั้งนี ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่าหลังจากที่นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประกาศเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ออกประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บริหารสูง (ระดับ 10) ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา และจะรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 ธ.ค. นี้ หรือเพียง 5 วันทำการก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาข้าราชการในกระทรวงและกรมต่างๆ ถึงการรับสมัคร เนื่องจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนฯ แม้จะว่างลงหลังวันที่ 30 ก.ย. 2556 แต่ก็ยังมีเวลาในการสรรหาอีกกว่า 1 เดือน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ยังมีตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้ เช่นกัน แต่กลับไม่ประกาศรับการสรรหาไปพร้อมกัน และยิ่งไปกว่านั้นการรับสมัครเข้าสรรหา ยังรับจากข้าราชการระดับ 9 ขึ้น 10 ไม่ใช่โยกย้ายหรือหมุนเวียนจากข้าราชการระดับ 10 เหมือนที่เคยปฏิบัติมา

ทั้งนี้เมื่อสอบถามไปยังนายวิเชษฐ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรฯ ถึงเรื่องดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบว่า ได้สั่งการให้นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ประกาศสรรหาอธิบดีกรมอุทยานฯ และเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนฯ เพราะไม่ต้องการให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ดังนั้นตนต้องการนำคนดี คนที่ทำงานมาเป็นอธิบดี ก็ต้องเปิดให้มีการสรรหาเพื่อให้เกิดการแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งข้าราชการระดับ 9 ทุกกรมมีสิทธิลงสมัคร ส่วนข้าราชการระดับ 10 ไม่มีสิทธิลงสมัคร แต่จะมีการโยกย้ายสลับตำแหน่งกันอีกครั้งหลังจากได้มีการสรรหาอธิบดีกรมอุทยานฯ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนฯ ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำที่ยังไม่ประกาศสรรหาพร้อมๆ กัน เพราะกรมทรัพยากรน้ำมีปัญหาการทำงานค่อนข้างมาก ถูกกล่าวหาเยอะ ดังนั้นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอาจจะเป็นการย้ายข้าราชการ

ระดับ 10 จากกรมใดกรมหนึ่งไปเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ โดยไม่ต้องเปิดรับสมัคร

เมื่อถามว่าทำไมถึงรีบเปิดรับสมัครทั้งที่เวลาเหลืออีกเกือบเดือนครึ่ง รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า เพื่อให้มีเวลาในการสรรหา ไม่รีบร้อน ที่ผ่านมามันเห็นรองอธิบดีของหลายกรมทำงานดีมาก แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นอธิบดีเพราะถูกคนมีอำนาจย้ายข้ามหัวมาเป็นอธิบดีซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นตนจะสรรหาข้าราชการระดับ 9 ขึ้น 10 ในกรมสำคัญๆ ก่อน จากนั้นจะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ด้วยกัน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ขอยืนยันว่าขั้นตอนทุกอย่างจะมีความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง มาเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ทุกตำแหน่งที่ว่างจะพิจารณาบุคคล ตามความสามารถและความเหมาะสม

นอกจากนี้ นายวิเชษฐยังกล่าวถึงกระแสข่าวการย้ายนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ด้วยว่ายังไม่มีความคิดที่จะย้ายนายโชติออกจากตำแหน่งแต่รู้ว่าใครเป็นคนออกข่าวว่าจะมีการย้ายนายโชติ เพราะมีข้าราชการระดับสูงไปวิ่งเต้นอยากเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ แทนนายโชติ พร้อมยืนยันนายปลัดออกประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรฯ ไม่เคยสั่งการอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการโยกย้าย และถึงสั่งตนก็ไม่ทำตาม

วันเดียวกัน นายจุมพฏ ขอบธรรม นักวิชาการ

ป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตนและอีก 22 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับ 8 ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556 ได้ทำหนังสือถึง รมว.ทรัพยากรฯ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ดำเนินการแต่งตั้งตนและ 22 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เพราะเวลาผ่านไป 8 เดือนที่ผ่านมาทำให้พวกตนเสียสิทธิได้รับการประเมิน หากไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน ตนและ 22 นักวิชาการป่าไม้ฯ จะฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่